



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๙๒๕

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุประเบิดการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภัต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้
ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>เรื่องที่ขอให้ดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. การลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก ของ นรม. และ รมว.มท. วันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการที่ศูนย์การ แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว, ตรวจสอบด้าน ศุลกากรแม่สอด สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ ๑ และเยี่ยม ชมนิทรรศการและผลการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ในรูปแบบ Social Business ให้ทุกกรม/รัฐวิสาหกิจ/สป.มท. เตรียม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับการเตรียมความพร้อม เช่น การข่าว งานด้านมวลชน ฯลฯ ให้ดำเนินการตามเช่นที่เคยปฏิบัติ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมข้อมูลเพิ่มเติม</p> <p>๒. การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง มท. ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ก.ย. ๕๘ ให้ สนผ.สป. เชิญ อธิบดี ปค. และรองอธิบดีทุกกรมเข้าร่วมการ ทบทวนยุทธศาสตร์ มท. และแผนงานของ มท. ในระยะต่อไป และให้ คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ของ มท. เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหาร ระดับสูงด้วย</p> <p>๓. กำหนดการเข้าเฝ้าฯ จำนวน ๒ งาน ได้แก่ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๘ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราช วโรกาสให้ ผวจ. นำคณะนักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน ทุนการศึกษา ณ วังสุโขทัย และวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๘ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผวจ. ทุกจังหวัดเข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา</p> <p>๔. ศูนย์ดำรงธรรมควรมีการทบทวนภารกิจที่ผ่านมา และภารกิจ ที่จะทำต่อไป เนื่องจากได้รับการกิจเพิ่มเติม คือ ให้รับเรื่องหนังสือของ ชาวประมง และการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สนผ.สป.</p> <p>กค.สป./กค.สพ.</p> <p>ศคธ.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๕. ขอให้ ปก. กำชับให้ทุกจังหวัดใช้งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จังหวัดละ ๑๐ ล้านบาท ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด</p> <p>๖. ประเด็นการตรวจราชการของ รมว.มท. ขอให้ ผต.มท. พิจารณาภารกิจสำคัญต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นประเด็นการตรวจราชการของ รมว.มท.</p>	<p>ปก.</p> <p>ผต.มท.</p>
<p>๒. รายงานเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์</p>	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานกรณีการระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ ดังนี้ เกิดเหตุระเบิดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๘ เวลา ๑๘.๕๕ น. ซึ่งเป็นการวางระเบิดภายในศาลพระพรหมเอราวัณ โดยในช่วงเช้าวันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘ ศูนย์ปฏิบัติการ นรม. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยได้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดระเบิดอาจมาจาก ๓ แนวทาง คือ ความขัดแย้งเรื่องชาวอุยกูร์, การก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต้องการให้ส่วนราชการช่วยสื่อสารข้อมูลให้สาธารณะเห็นว่าการก่อการร้ายครั้งนี้เป็นการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เป็นการกระทำต่อผู้บริสุทธิ์อย่างโหดร้าย และขณะนี้ยังไม่มียอดผู้ใดรับผิดชอบ นอกจากนี้ทุกส่วนราชการต้องมีมาตรการในการเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบและมาตรการในการเฝ้าระวังในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นต่อต่างประเทศว่าประเทศไทยสามารถบริหารสถานการณ์ได้ และให้ระมัดระวังการนำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นประเด็นใส่ร้ายป้ายสีทางการเมือง</p> <p>รอง ปมท. (ม) รายงานว่า จากการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมท. ร่วมประชุม ได้รายงานบทบาทของ มท. ในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ คือ ปก. สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือในการช่วยเหลือ และกทม. ส่งแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณ และชุดกู้ชีพกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ที่ปรีกษา นรม. ได้กำชับให้ ศปก.มท. เตรียมพร้อม และให้รายงานความเคลื่อนไหวทุก ๓ ชม. ทั้งนี้ ปมท. ได้มีหนังสือกำชับถึงทุกจังหวัดให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ป้องกันการเกิดเหตุร้าย การอยู่เวรยามสถานที่ราชการ และตรวจสอบกล้อง CCTV</p> <p>อธิบดี ปค. ศูนย์ปฏิบัติการ นรม. ขอให้ กพน. กพภ. กปน. และ กปภ. เตรียมความพร้อม และเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ</p> <p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขานุการ ศสน.มท. รายงานว่าสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ประเมินท่าทีของต่างประเทศ</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>พบว่า มีความเคลื่อนไหว เช่น เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ ได้แจ้งเตือนพลเมืองสหรัฐฯ ในไทยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แจ้งมาตรการฉุกเฉินและเรียกร้องให้หาสาเหตุโดยเร็ว เป็นต้น</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประสานงานกับ กทม. ติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. ยผ. กพท. กพภ. กปน. กปภ. และอาสาสมัครต่างๆ ให้มีแผนเตรียมความพร้อมรับเหตุ ๓. ให้ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์บัญชาการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง ปค. สภ. สป.มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดในเรื่องที่ได้มีสั่งการไปแล้ว ๔. ขอให้ทำหนังสือ มท. ลงนามโดย รอง ปมท. (ม) กำชับกรม/รัฐวิสาหกิจ และ กทม. ดำเนินมาตรการต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ในความรับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง ๕. ขอให้มีความระมัดระวังเนื่องจากจะมีการประชุม ผวจ. ชายแดนไทย - กัมพูชา ในบริเวณที่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ 	<p>ศสน.มท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รอง ปมท. (ม)/ ศปก.มท. ตท.สป./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๓. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)</p>	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมนันทน์) รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “ความรัก ความสามัคคี ความกตัญญู ลูกทำเพื่อแม่ และความมุ่งมั่น” โดยให้ส่งผลงานภายในวันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๘ ๒) ความภาคภูมิใจของประเทศไทยในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เตรียมทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓) แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างความปลอดภัย การปฏิรูป และจัดซื้อจัดจ้างได้ ๔) การทำประชามติหากร่างรัฐธรรมนูญผ่าน สปช. ประมาณวันที่ ๗ ก.ย. ๕๘ หลังจากนั้น ประมาณต้นเดือน ม.ค. ๕๙ จะต้องมีการทำประชามติ ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่ตัดสินใจเพื่อประเทศชาติ 	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๕) แนวทางการปฏิรูป ๑๑ ด้าน ตามที่ สปช. เสนอ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการระยะยาว จะต้องมีการดำเนินการให้เหมาะสม ทั้งการพิจารณากฎหมาย และการดำเนินการของรัฐบาล</p> <p>๖) ข้อเสนอการหารือกับคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐ - อาเซียน ซึ่งนักธุรกิจสหรัฐฯ เห็นว่าไทยมีศักยภาพโดดเด่นในภูมิภาค สำหรับการลงทุนของต่างประเทศได้ ถ้าประเทศมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ได้แก่ มีเสถียรภาพ, รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนความร่วมมือทางการค้าอย่างจริงจัง, ไม่มีการทุจริต และมีการปรับระเบียบอำนวยความสะดวก เพื่อให้การทำธุรกรรมต่างๆ ง่ายขึ้น เป็นต้น รวมทั้ง ต้องมีวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของชาติที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีเครื่องมือสำคัญ คือ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๗) เตรียมการปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ผลการประชุม คกก.นวัตกรรมแห่งชาติ คือ การจับคู่ระหว่างความต้องการและนวัตกรรมที่ผลิตภายในประเทศกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง, การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนเพื่อลงทุนธุรกิจทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม, การจัดทำบัญชีนวัตกรรมของไทย และการเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น</p> <p>๘) ปัญหาเศรษฐกิจ มีความห่วงใยเรื่องกระแสวัตถุนิยม จึงขอเชิญชวนประชาชนพยายามอย่าก่อนี่สินโดยไม่จำเป็น และให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทั้งยกตัวอย่างโครงการที่กองทัพได้ดำเนินการเพื่อช่วยบริหารจัดการหนี้สินครอบครัวกำลังพลในกองทัพ ด้วยหลักพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิธีการ ดังนี้ (๑) การสร้างความตระหนักต่อตนและครอบครัวถึงภาระหนี้สิน (๒) การจัดทำบัญชีครัวเรือน (๓) การรีไฟแนนซ์ โดยหาแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยถูกกว่า (๔) การขายสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป รวมถึงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (๕) การควบคุมตนเองไม่ให้มีการก่อหนี้ซ้ำอีก</p> <p>๙) การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งได้ความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ๑๕ หน่วยงาน ไม่ใช้ถุงพลาสติกทุกวัน ๑๕ ของเดือน ลดใช้ถุงพลาสติกได้ ๗๐ ล้านใบต่อวัน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. สถานการณ์สำคัญ ได้แก่</p> <p>๑) สถานการณ์ด้านการเมือง ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจ คือ สนช. ลงมติไม่ถอดถอนอดีต ส.ส., การร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นจำนวน ส.ว. และมาตรา ๒๖๐ กำหนดให้มี กก.ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ, กลุ่มผู้มีความเห็นต่างจากรัฐบาลได้นำเรื่องปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ และการถอยศอดีตผู้นำ เป็นต้น</p> <p>๒) ความเคลื่อนไหวการคัดค้านการดำเนินการของรัฐ ได้แก่ ความเคลื่อนไหวคัดค้านผังเมืองรวมจังหวัด การบังคับใช้กฎหมายการทำประมงผิดกฎหมาย</p>	
<p>๔. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขานุการ ศสน.มท.</p> <p>รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ส.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) การเตรียมรับสถานการณ์จากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมง อวนรุนฯ ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๒๔/๒๕๕๘ โดยให้งดจอดทะเลเบียดเรือประมงอวนรุน รวมถึงให้ยึดทำลายเรือประมงที่ไม่จอดทะเลเบียด และมีอุปกรณ์ผิดกฎหมาย พบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ จ.ตราด และสงขลา</p> <p>๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า อยู่ระหว่างเร่งพิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคใน ๓ ประเด็น ดังนี้ (๑) การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าไม้ที่เดิมกำหนดให้ต้องรื้อถอนเท่านั้น (๒) กรณีส่วนราชการใช้พื้นที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต (๓) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการสำคัญจำเป็นของรัฐบาล</p> <p>๓) นรม. สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันไม่ให้เด็ก/เยาวชนใช้ Internet และสื่อออนไลน์ไปในทางไม่เป็นประโยชน์ โดยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) และกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ติดตั้งระบบ Single Gateway เพื่อตรวจสอบการไหลเข้าของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔) การหารือระหว่างรัฐบาลจีนและผู้แทนรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายของชนกลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจมีการหารือแก้ไข ปัญหาชาวอุยกูร์ ช่วงระหว่างเดือน ก.ย. ๕๘</p> <p>๕) การประชุมสำนักงานเลขาธิการ คสช. ซึ่งประชุมทุกวันจันทร์ โดยเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ ขอให้ มท. รายงานข้อมูล ผลการดำเนินการ ของศูนย์ One Stop Service ในศูนย์ดำรงธรรม ประเด็น SMEs ให้สำนักงานเลขาธิการ คสช. ทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๖) ผู้แทนกระทรวงแรงงาน (รง.) แจ้งเรื่องการจดทะเบียน แรงงานสัญชาติเวียดนาม ซึ่งสืบเนื่องจากมติ ครม. ๗ ก.พ. ๕๘ โดยให้ ดำเนินการจดทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ก.ย. ๕๘ กลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานชาวเวียดนามที่วีซ่าหมดอายุและเข้าเมืองก่อน ๑๐ ก.พ. ๕๘ โดยจัดตั้งศูนย์ฯ รับจดทะเบียนใน กทม. รวมทั้ง จ. นครพนม หนองคาย เชียงใหม่ และสงขลา</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. เรื่องศูนย์ดำรงธรรม ควรเร่งนัดหมายประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือ การทบทวนภารกิจ และการดำเนินการในระยะต่อไป</p> <p>๒. ให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องการปลูกยางพารา ซึ่งคาดว่า อาจจะมีปัญหา</p> <p>๓. การช่วยเหลือผู้ทำประมงในกรณีดังกล่าวหมายถึงผู้ทำประมง ทางทะเลเท่านั้น</p>	<p>ศดธ.มท.</p> <p>ศสน.มท.</p>
<p>๕. ศูนย์บัญชาการ มหาดไทย (ศบช.มท)</p>	<p>นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสารจาก ประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจากจังหวัด ที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความมั่นคงและ การรักษาความปลอดภัย (๓) ด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ (๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูป การเมือง โดยสรุป จำแนกตามประเภทของสื่อ/ผู้รายงาน ได้ดังนี้</p> <p>๑. ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ มีข่าวสารสำคัญ ดังนี้ (๑) ด้านความ มั่นคงปลอดภัย ได้แก่ ข่าวสารเรื่องขยะมูลฝอย การต่อต้านโครงการ ของรัฐ (๒) ด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ ได้แก่ กิจกรรม Bike for Mom (๓) ด้านการปฏิรูปการเมือง ได้แก่ การปรับ ครม. และการปฏิรูปการเมือง</p>	<p>ศบช.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. ข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ข่าวการเกิดเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์, ความเคลื่อนไหวมวลชน ได้แก่ กลุ่มทำประมง, โรงงานยาสูบ และเหตุการณ์ที่ จ.นราธิวาส</p> <p>ทั้งนี้ ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของ ศบช.มท. www.commandcenter.moi.go.th ได้ตลอดเวลา</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ให้ ตภ.มท. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และความคุ้มค่าของงบประมาณในการพัฒนา ศบช.มท.</p>	ตภ.มท.
<p>๖. กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘</p>	<p>รอง ปมท. (บ) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมว่า ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย แต่มีอุปสรรคในบางจังหวัดเนื่องจากฝนตก สำหรับบันทึกสถิติ กิเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด สามารถทำลายสถิติโลกได้สำเร็จ มีผู้บาดเจ็บ ๑๙๑ ราย โดยส่วนใหญ่เป็นลมและจักรยานล้ม และมีผู้เสียชีวิต ๕ ราย โดยเป็นการเสียชีวิตระหว่างการซ้อม ๓ ราย สำหรับศูนย์อำนาจการฯ ของ มท. ยังดำเนินการต่อเพื่อสรุปการจัดกิจกรรม</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>รมว.มท. ขอขอบคุณและชื่นชมหน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัดที่ร่วมดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย สำหรับการจัดทำสรุปรายงานการจัดกิจกรรมฯ ให้ สตร.สป. ดำเนินการ และให้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนนำเรียน รมว.มท.</p>	<p>ศูนย์อำนาจการและประสานงานการจัดกิจกรรม Bike for Mom</p> <p>สตร.สป.</p>
<p>๗. ขัอราชการของ สถ.</p>	<p>อธิบดี สถ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สถ. ปัจจุบันเงินอุดหนุนที่เป็นงบลงทุนมีการลงนามทำสัญญาแล้ว ร้อยละ ๔๙ มีการผูกพันงบประมาณ ร้อยละ ๘๘.๐๑ สำหรับกรณีที่รัฐบาลจะออก พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย ปี ๕๘ ซึ่งจะทำให้มีงบประมาณถูกเรียกคืนประมาณ ๒,๖๐๐ ล้านบาท แต่คาดว่าจะมีโครงการที่สามารถลงนามหลังจาก ๓๑ ก.ค. ๕๘ โดยจะขออุทธรณ์ ประมาณ ๒,๑๐๐ ล้านบาท</p> <p>๒. งบประมาณ ปี ๕๙ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ประมาณ ๓๔,๐๐๐ ล้านบาท และจากการประชุม คกก.การกระจายอำนาจ เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๘ โดยสรุป คกก.ฯ ได้รับข้อเสนอของเครือข่าย อบท. (สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคม อบต.) ขอให้ปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตัดลดเงินไปอยู่</p>	สถ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ในเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ คกก.ฯ ได้ขอความเห็น มท. เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป</p> <p>๓. การร่างรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ สปช. ยังไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดจาก คกก.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการลงมติได้ประมาณวันที่ ๖ - ๗ ก.ย. ๕๘</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จ.พระนครศรีอยุธยา ขอให้มีการจัดประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง และให้เชิญอธิบดี ปค. เข้าร่วมประชุมด้วย</p>	สธ.
๘. ข้อราชการของ ปก.	<p>รองอธิบดี ปก. (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยใช้วงเงินชิงป้องกันและยับยั้งตามมติ ครม. ซึ่งผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ - ๑๗ ส.ค. ๕๘ มีจังหวัดที่ดำเนินการแล้ว ๑๐ จังหวัดงบประมาณ ประมาณ ๔๐ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมาแรงงานดำเนินการ เช่น ขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวา อบรมอาชีพระยะสั้น ล้างบ่อบาดาล เป็นต้น ซึ่ง ปก. ได้รับนโยบายผู้บริหาร มท. ว่าควรให้ทุกจังหวัดได้พิจารณาใช้งบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์</p> <p>๒. การช่วยเหลือเมียนมาจากอุทกภัยรุนแรง เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ ปก. ได้จัดขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือเดินทางจากวิทยาลัย ปก. จ.ปทุมธานี ผ่านทางชายแดนแม่สอด จ.ตาก ประกอบด้วยสิ่งของจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก และสิ่งของที่ ปก. ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ</p> <p>๓. รมช.มท. และ รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ร่วมเป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมระบบเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ผลการประชุมโดยสรุป คือ มท. จะร่วมมือกับ ทก. จัดระเบียบการเตือนภัยที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และเน้นการฝึกซ้อม และให้ ผวจ. ทั้ง ๖ จังหวัดแจ้งรายการที่ต้องการรับการสนับสนุนในการซ้อมแซมและปรับปรุงเพื่อประสานกับ ปก. และ ทก. ให้การสนับสนุน รวมทั้ง กองทัพเรือสนับสนุนทุนตรวจจับคลื่นในทะเล</p>	ปก.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๙. ข้อราชการของ พช.	<p>รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบุรณ์) รายงานการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ ส.ค. ๕๘ สรุปดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนผู้เข้าชมงานใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ประมาณ ๖ แสนคน ๒. รายได้ ประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท น้อยลงจากที่ปีที่ผ่านมา ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ๓. สินค้าที่ยอดจำหน่ายลดลง คือ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงขึ้น คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 	พช.
๑๐. ข้อราชการของ ทด.	<p>รองอธิบดี ทด. (นายถวัลย์ ทิมาสาร) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ใน กกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ มีเรื่องสำคัญ คือ (๑) เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการจัดสรรที่ดินให้นำแนวทางของโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - กัมพูชา เป็นต้นแบบ (๒) เรื่องที่ดิน ส.ป.ก. (๓) เรื่องการดำเนินงานตามโครงการจัดที่ดินของรัฐเพื่อจัดความยากจน ซึ่ง ทด. ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๕๗ ถึงปัจจุบัน หลังจากที่มีการแต่งตั้ง กกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ทำให้การดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับของ คทช. ทั้งนี้ ทด. จะสรุปผลการประชุมให้ คทช. ทราบ เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป</p>	ทด.
๑๑. ข้อราชการของ ยผ.	<p>รองอธิบดี ยผ. (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล) รายงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ความคืบหน้าการออกแบบโครงการและก่อสร้างศาลากลางน้ำเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบโดย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ยผ. ดำเนินการออกแบบ ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.ย. ๕๙ ๒. บ้านทรุดตัวบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำน่าน เทศบาลเมืองบางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่ง รมว.มท. ได้สั่งการให้ ยผ. ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดย ยผ. ได้ตรวจสอบความเสียหาย พบว่ามีบ้านที่ไหลลงไปในน้ำ จำนวน ๔ หลัง และค้างอยู่ริมตลิ่ง ๑ หลัง และเสียหายบางส่วน ๑๙ หลัง สาเหตุเกิดจากฝนตกหนัก และที่ดินชุ่มน้ำ ทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักตัวบ้านได้ ยผ. ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ปี ๕๙ ก่อสร้างเขื่อนความยาวรวม ๒๐๐ ม. และสั่งการให้ ยผ.จังหวัดตรวจสอบปริมาณตลิ่งทั่วประเทศเพื่อเตรียมการป้องกัน 	ยผ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
<p>๑๒. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.</p>	<p>๑. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กฟน. ลงนามบันทึกข้อตกลงการก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อยสายใต้ดินกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ โดยผู้ว่าการ กฟน. และผู้ว่าการ รฟม. ลงนามร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ณ อาคารห้องประชุม ๒ รฟม. ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่าง กฟน. และ รฟม. เพื่อก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินพร้อมกับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็นระบบสายใต้ดิน</p> <p>๒) รายงานสรุปการสนับสนุนกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘ ซึ่ง กฟน. ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ กฟน. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ณ กฟน. สำนักงานใหญ่ เพื่อควบคุมสั่งการด้านระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. ตรวจสอบความพร้อม จำนวน ๒๒ จุด และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในบริเวณสถานที่สำคัญต่างๆ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดสถานีสูบน้ำของ กทม. ในเส้นทางเสด็จฯ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟฟ้าประดับตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและเป็นปกติ ไม่มีไฟฟ้าตกหรือดับแต่อย่างใด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมฯ ด้วย ทั้งนี้ ได้ปิดศูนย์ฯ เมื่อเวลา ๒๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘</p> <p>๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ในพื้นที่ที่ ยผ. จัดทำผังเมืองรวม จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ บ. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล ในเครือ กฟภ. ได้ยื่นคำร้องในฐานะผู้มีส่วนได้เสียแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๕๘</p> <p>๒) กฟภ. จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยร่วมกับคณะนักศึกษา วปอ. และมูลนิธิแสง-ใช้ก็ เติตระกุล นำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมด้วยพยาบาล ให้บริการตรวจรักษาฟรีในพื้นที่ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ ซึ่งมีผู้เข้ารับการรักษาประมาณ ๕,๕๐๐ คน โดย กฟภ. สนับสนุนไฟฟ้าในการจัดกิจกรรม ตามนโยบายของ กฟภ. ในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ</p>	<p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๓. การประปานครหลวง</p> <p>๑) เนื่องในวันครบรอบ ๔๘ ปี วันสถาปนา กปน. (วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘) โดย กปน. ได้เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียนและความไม่เป็นธรรมจากประชาชน และเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. ให้เป็นองค์กรโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นในการผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งพัฒนากำลังการผลิตน้ำประปา และพัฒนาโครงการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำของ กปน. โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กปน.</p> <p>๒) การจัดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ ส.ค. ๕๘ ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๘ โดย รมช.มท. เป็นประธาน ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กทม.</p> <p>๔. การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) กปภ. ร่วมกับกรมอนามัยประกาศรับรองให้ กปภ.สาขาแม่สะเรียง เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ ณ ที่ว่าการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มีน้ำประปาที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับบริโภค และลดภาระค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการน้ำประปาดื่มได้</p> <p>๒) กปภ. สาขาหาดใหญ่ปรับปรุงขยายกำลังการผลิตน้ำประปาเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต โดย กปภ. จัดสรรงบประมาณ ๒,๖๓๓ ล้านบาท โครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาหาดใหญ่ - สงขลา รองรับบริการขยายตัวของชุมชนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า</p> <p>๓) กปภ. เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าชำระค่าน้ำประปาผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ (mPay Application)</p> <p>๔) กปภ. สาขาเพชรบุรี ต้อนรับคณะทำงานจากบริษัท Amhara Design and Supervision Works Enterprise ประเทศเอธิโอเปีย ศึกษาดูงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) และระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008</p> <p>๕. องค์การตลาด</p> <p>อต. มีกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๘ โดยเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ ได้จัดกิจกรรมที่ตลาดสาขาทลิ่งชัน และเมื่อวันที่</p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p> <p>อต.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	๑๑ ส.ค. ๕๘ ได้จัดกิจกรรมที่ตลาดสาขาปากคลองตลาด โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ตรวจหาสารเสพติด และบริการตัดผมฟรี	
๑๓. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	<p>รอง ปมท. (บ) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. กรณีที่ มท. เสนอเรื่องถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ขอยกเว้นไม่ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ ในกรณีที่มีการตรวจค้นหรือจับกุมผู้มีอาวุธปืนโดยขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ ซึ่งได้อ้างถึงมาตรา ๕ วรรค ๒ ของ พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีการพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือตอบกลับมาว่ากรณีดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้ยกเว้น จึงให้ มท. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ ต่อไป</p> <p>๒. การจัดทำคู่มือตาม พ.ร.บ.ฯ ขอให้ทุกกรมตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร. สำหรับในส่วนภูมิภาคต้องมีการนำเข้าระบบสารสนเทศภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๘ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัดทราบแล้ว</p>	รอง ปมท. (บ)/ กพร.สป./ทุกกรม
๑๔. การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานว่า ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้มอบหมาย มท. โดยให้ ศตธ. รับแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องหนี้สินทั้งในและนอกระบบของผู้ประกอบอาชีพประมง ใน ๒๒ จังหวัด ชายทะเล ที่ใช้เครื่องมือประมงต้องห้าม จำนวน ๕ ประเภท ได้แก่ อวนรุน, โพงพาง, อวนล้อมที่มีตาข่ายเล็กกว่า ๒.๕ ซม., อวนลากซึ่งมีอวนกันถุงน้อยกว่า ๕ ซม. และลอบพับได้ โดยให้ ศตธ. รับแจ้งข้อร้องเรียนเพียงอย่างเดียว และรวบรวมข้อมูลส่งให้ กก.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. เพื่อวิเคราะห์หาทางช่วยเหลือเยียวยาต่อไป</p>	ศตธ.
๑๕. การบริหารงบประมาณของ มท.	<p>ผอ.สตป.สนผ.สป. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๘๖.๙๓ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๕.๒๒ และเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๑.๕๘</p>	สนผ.สป.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>การรายงานผลการบริหารงบประมาณของ มท. ในครั้งต่อไป ให้เพิ่มเติมแนวทางในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
<p>๑๖. เรื่องอื่นๆ</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสยาม ศิริมงคล) แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้</p> <p>๑. กำหนดการจัดพิธีลงนาม MOU การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง มท. ร่วมกับ หอการค้า และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดย มท. ประกอบด้วย ปมท. อธิบดีทุกกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท. ในวันที่ ๔ ก.ย. ๕๘ ช่วงเช้า โดยในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๘ จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ทั้งนี้ รายละเอียด ศปท.มท. จะแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป</p> <p>๒. โครงการนำร่องการทำสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) โดยรัฐบาลให้ทุกกระทรวงเสนอโครงการของตนเองที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป หน่วยงานละ ๑ โครงการ เพื่อเป็นโครงการนำร่องให้มีการทำสัญญาคุณธรรม ซึ่งหลักการของสัญญาคุณธรรม คือ การจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐทำกับภาคเอกชนจะให้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่เป็นกลางเข้ามาร่วมตรวจสอบในการทำสัญญาของรัฐ</p> <p>ผอ.สตร.สป. แจ้งว่า ในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๘ ประธาน สปช. ขอใช้สถานที่ มท. ประชุม VCS กับ ผวจ.</p> <p>ผอ.ตท.สป. แจ้งกำหนดการจัดประชุมร่วม ผวจ. ไทย - กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ส.ค. ๕๘ ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ กทม.</p>	<p>ศปท.มท.</p> <p>ศสส.สป.</p> <p>ตท.สป.</p>

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓